

บราซิลยกเว้นภาษีนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดเป็นการชั่วคราว

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลบราซิลได้ประกาศว่า จะระงับภาษีนำเข้าข้าวโพด (HS ๑๐๐๕.๙๐.๑๐) ถั่วเหลือง (HS ๑๒๐๑.๙๐.๐๐) กากถั่วเหลือง (HS ๑๕๐๗.๑๐.๐๐) และน้ำมันถั่วเหลือง (HS ๒๓๐๔.๐๐.๑๐) จากประเทศต่างๆ นอกกลุ่มการค้า Mercosur เป็นการชั่วคราว โดยปัจจุบัน อัตราภาษีนำเข้าข้าวโพดและถั่วเหลืองของบราซิลจากนอกเขต Mercosur อยู่ที่ร้อยละ ๘ และ ๖ ตามลำดับ กากถั่วเหลืองร้อยละ ๖ และน้ำมันถั่วเหลืองร้อยละ ๑๐ สำหรับ โดยคาดว่า มาตรการดังกล่าว จะได้รับการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาของรัฐบาลกลางของบราซิลในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันและ จะมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน ซึ่งการยกเว้นภาษีนำเข้าดังกล่าวจะใช้กับถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และสำหรับการนำเข้าข้าวโพดจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

สาเหตุที่บราซิลยกเว้นภาษีนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดเป็นการชั่วคราวดังกล่าวก็เนื่องมาจาก ในปี ๒๕๖๓ บราซิลสามารถส่งออกสินค้าถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆไป ต่างประเทศโดยเฉพาะจีนได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก โดยที่ประเทศจีนมีความต้องการนำเข้าสินค้าอาหาร โดยเฉพาะถั่วเหลืองและเนื้อสัตว์ต่างๆในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าว ในตลาดโลกที่สำคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา และบราซิล แต่จากสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐ และจีน รวมทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลให้จีนลดการนำเข้าสินค้าทั้ง ๒ ประเภทจาก สหรัฐอเมริกา ผู้นำเข้าจีนจึงต้องหันมานำเข้าถั่วเหลืองและเนื้อสัตว์ต่างๆจากบราซิลทดแทนมากขึ้น ซึ่งใน สถานการณ์เช่นนี้ทำให้บราซิลส่งออกถั่วเหลืองที่ผลิตภายในประเทศมากจนทำให้สต็อกผลผลิตถั่วเหลือง และข้าวโพดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารของบราซิลไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงเกิดการ ขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาเนื้อสัตว์ น้ำมันพืช ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวบราซิล ส่งผลให้ ราคาสินค้าอาหารในประเทศถีบตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ ๕๐ ทำให้ผู้บริโภคบราซิลได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่รายได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงและมีการ ว่างงานที่สูงกว่าร้อยละ ๑๔ รวมทั้งยังส่งผลต่อต้นทุนอาหารสัตว์ที่ต้องใช้ถั่วเหลืองและข้าวโพดเป็นต้นทุน วัตถุดิบในการเลี้ยงสัตว์กว่าร้อยละ ๗๐

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล ขอเรียนว่า การส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ของบราซิลใน ๓ ไตรมาสแรกของปีนี้ได้รับผลดีจากการส่งออกไปยังประเทศ จีนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๓๐ จากสาเหตุที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ยังส่งออกถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์มายัง ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงทำให้รัฐบาลบราซิลต้องออกมาตรการบราซิลยกเว้นภาษีนำเข้าถั่วเหลือง และข้าวโพดเป็นการชั่วคราวดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ ๔ การส่งออกสินค้าถั่วเหลืองของ บราซิลคาดว่าจะลดลงจากการที่สต็อกสินค้าภายในประเทศมีลดลงอย่างมากและยังไม่ทันต่อการเก็บเกี่ยว ในฤดูถัดไป

อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าเกษตรของบราซิลในช่วงหลังเริ่มประสบปัญหา จากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-๑๙ ในบราซิลที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้นำเข้าในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะจีน มีความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าจากบราซิลค่อนข้างมาก และมีการพบการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความมั่นใจในการนำเข้าเนื้อสัตว์ต่างๆจากบราซิลที่ลดลง ด้วย

นอกจากนี้ จากการส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ของบราซิลที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตบราซิลมีแผนขยายประมาณการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตาม ในการขยายพื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการทำลายป่าเมซอนในบราซิลที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นที่ยับตาของประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอียู ซึ่งประเทศเหล่านี้ได้มีการส่งสัญญาณเตือนบราซิลในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐบาลบราซิลชุดปัจจุบันก็ยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลบราซิลชุดนี้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและให้การสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯอย่างชัดเจน และแสดงการต่อต้านรองประธานาธิบดีไบเดนในการเลือกตั้งสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่านโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯชุดใหม่ที่มีต่อบราซิลจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในประเด็นสิ่งแวดล้อมและป่าเมซอน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนของบราซิลค่อนข้างสูงด้วย โดยเฉพาะในกรณีที่สหรัฐฯสามารถบรรเทาข้อขัดแย้งกับจีนลงได้ในระดับหนึ่งการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของบราซิลอาจได้รับผลกระทบ เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและบราซิลเป็นคู่แข่งในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดโลกด้วย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓